




ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๒๒/๒๕๖๑

ด้วย นายณัฐพงศ์ ปรัชญาอภิพันธ์ ผู้ร้อง ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยร่วม อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางเย็นตา วิวิชวานิช และมีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ นางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ ต่อมาผู้ร้องได้จดทะเบียนหย่ากับนางเย็นตา วิวิชวานิช เมื่อปี ๒๕๓๗ นางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ เดิมชื่อเด็กหญิงวลินทรา รัชญาอภิพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ ปัจจุบันอายุ ๓๓ ปีเศษ เมื่อนางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ คลอดแล้วได้ อายุประมาณ ๓ ปี พูดยังไม่รู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ไม่สามารถจดจำเรื่องราวได้ มีความจำเสื่อม มีสติปัญญาบกพร่องทางสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอาการร่างกายสันหาคหวาดกลัว ไม่สามารถแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้ จนถึงในขณะปัจจุบันนี้ ซึ่งนางเย็นตา วิวิชวานิช ผู้เป็นมารดา ได้นำนางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ บุตรสาวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีอย่างต่อเนื่อง และแพทย์ลงความเห็นว่านางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ เป็นโรคจิตเภท นางเย็นตา วิวิชวานิช มารดา ได้นำนางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ ไปขึ้นทะเบียนคนพิการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ลักษณะอาการของนางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ เป็นคนไร้ความสามารถได้ และปัจจุบันนางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ ขณะนี้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูและการรักษาพยาบาลของผู้ร้อง ณ บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น เดิมนางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ ได้อยู่ในความดูแลของนางเย็นตา วิวิชวานิช มารดาซึ่งได้พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มาโดยตลอด เมื่อผู้ร้องได้เกษียณราชการปี ๒๕๕๓ จึงกลับมาอยู่ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ต่อมาในปี ๒๕๕๖ ผู้ร้องได้กลับไปหา นางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ บุตรสาวและได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนบ้าน(เลขที่ ๕ ซอย ๑๓ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี) พร้อมทั้งที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๒๑๔ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่ นางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ โดยผู้ร้องกำชับและสั่งนางเย็นตา วิวิชวานิช ว่าให้นำบ้านออกให้เช่า แล้วนำค่าเช่าบ้านเป็นค่าเลี้ยงดูนางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ จะได้ไม่ขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ในแต่ละเดือน ปี ๒๕๕๙ นางเย็นตา วิวิชวานิช ถึงแก่ความตาย โดยผู้ร้องไม่ทราบและไม่มีใครส่งข่าวให้ทราบ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ร้องไปเยี่ยมหาบุตรสาวจึงทราบข่าวการตาย และรู้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๒๑๔ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่ผู้ร้องได้ยกที่ดินให้แก่นางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ ได้ถูกโอนยกที่ดินให้ต่อไปยังบุคคลอื่นแล้ว ซึ่งนางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ ได้ถูกฉ้อฉล หลอกหลวง ในขณะที่ไม่สามารถรู้สึกผิดชอบอย่างบุคคลทั่วไป ทำนิติกรรมยกที่ดินให้นางสาววิมลลักษณ์ รัตนปริดากุล เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ร้องมีเหตุขัดข้อง จึงจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาทรัพย์สินดังกล่าวไว้ให้แก่นางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ เนื่องจากนางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ เป็นผู้ไร้ความสามารถไม่สามารถจัดการทรัพย์สินได้ หรือดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษได้ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ เพื่อขอให้ศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ นางสาวณัฐภรณ์ รัชญาอภิพันธ์ เป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ผู้ใดจะคัดค้านให้ยื่น
คำคัดค้านต่อศาลก่อนหรือภายในวันนัด คำร้องเรื่องนี้ขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายวันเต็ม สุทรัพย์)
ผู้พิพากษา